



คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนีย์ บุญทิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กระบวนการงาน

งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

มาตรฐานการปฏิบัติงานการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	บทบาท/อำนาจหน้าที่ ตามประกาศ ศธ.	งาน/เรื่อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	การรวมหรือเลิกสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1. การรวมสถานศึกษา	<p><u>1. สถานศึกษา</u></p> <p>1.1 จัดทำแผนรวมสถานศึกษา</p> <p>1.2 สถานศึกษาที่จะไปเรียนรวมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง</p> <p>1.3 สถานศึกษาเสนอข้อมูล แบบคำขอ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p><u>2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</u></p> <p>2.1 จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา</p> <p>2.2 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนหลัก(โรงเรียนใกล้เคียง)</p> <p>2.3 เสนอข้อมูล แบบคำขอ รวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p> <p>2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษาให้ มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อย 180 วัน</p>	<p>1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>2. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>3. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน</p> <p>4. ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>5. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด</p>

ที่	บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.	งาน/เรื่อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	การรวมหรือเลิกสถานศึกษาชั้น พื้นฐาน	1. การรวมสถานศึกษา (ต่อ)	2.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการรวม สถานศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง	
		2. การเลิกสถานศึกษา	<u>1. สถานศึกษา</u> 1.1 สถานศึกษาที่จะรับฟังความคิดเห็นของ คณะกรรมการการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง 1.2 สถานศึกษาเสนอข้อมูล แบบคำขอลีกสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.3 เอกสาร อื่นๆ(ถ้ามี) <u>2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</u> 2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์และ วิธีการเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมข้อมูล แบบ คำร้องขอลีกสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศการเลิก สถานศึกษา	1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและ แผน 4. ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นำ ท้องถิ่น คณะกรรมการ สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน 5. คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด

ที่	บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.	งาน/เรื่อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	การรวมหรือเลิกสถานศึกษาชั้น พื้นฐาน	2. การเลิกสถานศึกษา (ต่อ)	<p>2.4 แจ้งสถานศึกษาให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน และบัญชีรวมทั้งดำเนินการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ ยังคงเหลือของสถานศึกษา</p> <p>2.5 บรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่เลิกทุก ประเภทให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียน หลัก(โรงเรียนใกล้เคียง)ที่กำหนดตามประกาศการเลิก สถานศึกษา</p> <p>2.6 รายงานการเลิกสถานศึกษาให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>2.7 กรณีมีความจำเป็นที่ไม่ดำเนินการหลักเกณฑ์ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้ให้รายงาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอ ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	

แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สถานศึกษา)





